

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2011/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 21 tháng 10 năm 2011

CHỈ THỊ

Về tăng cường các biện pháp giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn

Hiện nay, tình hình phát triển đô thị của thành phố Phan Thiết diễn ra với tốc độ khá nhanh. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị đã được các cấp chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành các quy định trong quản lý trật tự đô thị từng bước được khơi dậy.

Mặc dù đã được các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tuy nhiên tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, hoạt động văn hóa, quảng cáo, hoạt động kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường còn nhiều diễn biến phức tạp, gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; nhất là ở một số khu du lịch, các đường phố và các khu vực công cộng vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản. Tình trạng chăn nuôi gia súc thả rong, cạy đồ vỏ sò, vận chuyển xác mắm trên đường phố, vứt rác, đổ nước thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra nhiều nơi, gây phản cảm trong cán bộ và nhân dân thành phố.

Nhằm tăng cường các biện pháp khắc phục tình trạng trên, đồng thời nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong sự chỉ đạo, điều hành của các phòng ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc những công việc sau:

I. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân về các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị xảy ra khá phổ biến hiện nay trên địa bàn thành phố và những hành vi vi phạm này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể trên một số lĩnh vực sau:

1. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông:

- Các hành vi thường vi phạm về chăn nuôi súc vật, thả gia súc... sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất